

Thanh âm trong trẻo trong bản hòa ca của THCS Thượng Thanh

Bác Hồ đã từng nói: “Mỗi người tốt, mỗi việc tốt là một bông hoa đẹp. Cả dân tộc ta là một rừng hoa đẹp”. Thật vậy, trong vườn hoa đẹp của trường THCS Thượng Thanh có thật nhiều những bông hoa là những thầy cô giáo đang trở thành tấm gương về lý tưởng sống, về sự nỗ lực phấn đấu, vươn lên trong mọi hoàn cảnh để tỏa hương thơm cho ngành giáo dục nước nhà, làm rực rỡ hơn rừng hoa của cả dân tộc. Trong số ấy, thầy Đặng Quang Thắng cũng là một bông hoa đẹp. Thầy đã thêm cho vườn hoa Thượng Thanh vừa sắc, hương, vừa có cả thanh âm trong trẻo, cả một tấm lòng ngan ngát!



Sinh ra và lớn lên tại quận Hai bà Trưng, Hà Nội, thầy Quang Thắng là con lớn trong gia đình 2 anh em; bố mất sớm nên thầy còn là chỗ dựa tinh thần cho cả mẹ và em. Thầy có đam mê với công nghệ thông tin, với môn học tiếng nước ngoài và ca hát từ khi còn nhỏ. Thầy đã từng tâm sự rằng “Tôi mê những những con số, thích nghe người nước ngoài nói chuyện, yêu những bản nhạc tiếng Anh kinh điển”. Có lẽ chính niềm đam mê ấy đã đưa thầy trở thành sinh viên trường Đại học Hà Nội khoa Tiếng Nga và khoa Tiếng Anh. Song, nhân duyên thế nào, sau khi ra trường thầy lại trở thành nhân viên văn thư công tác tại trường THCS Thượng Thanh từ năm học 2020-2021 đến nay. Từ ngày về trường, bằng nhiệt huyết cống hiến của tuổi trẻ cùng với sự nỗ lực và phấn đấu không ngừng của mình, thầy Quang Thắng không chỉ vững về mặt chuyên môn mà thầy còn được bổ nhiệm vào ban chấp hành Chi đoàn nhà trường. Ở cương vị nào thầy cũng được đồng nghiệp cảm phục, học sinh mến mộ, phụ huynh tin yêu.

Khi đề cập đến vị trí nhân viên văn phòng, có rất nhiều người nghĩ ngay đến những người làm công việc giấy tờ hành chính đơn giản và nhàn hạ. Nhưng quả thật khi được làm việc cùng thầy, tôi mới nhận thấy, nếu không có lòng yêu nghề, thiếu một chuyên môn vững, không có sự kiên trì và một tâm hồn phóng khoáng thì thật khó biết bao. Thầy làm văn thư nên phải đảm nhiệm chức năng chuyên môn, áp dụng nghiệp vụ để có thể giúp công việc hành chính của nhà trường đạt được mục tiêu do các cấp yêu cầu. Tiếp theo, thầy còn là sợi dây kết nối với các bộ phận chuyên môn như giảng dạy, thủ quỹ, kế toán, thư viện, đoàn đội, y tế... để đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ riêng, mục tiêu chung của nhà trường. Bên cạnh đó, thầy như kiêm luôn cả công việc “Lễ tân văn phòng”: trả lời điện thoại giải đáp thắc mắc về công việc cho các thầy cô giáo, phụ huynh, học sinh; xử lý thông tin, hỗ trợ sắp xếp các loại giấy tờ cho các cuộc họp, tổ chức hội thảo, chuyên đề.... Đặc biệt nhất là thực hiện công tác văn thư, lưu trữ. Thầy luôn sắp xếp hệ thống hồ sơ, sổ sách của nhà trường một cách khoa học, hợp lý; lưu trữ đầy đủ văn bản của các cấp gửi về và nhà trường.

Để trở thành 1 nhân viên văn thư chuyên nghiệp thầy Thắng đã luôn học hỏi, chịu khó, nhiệt tình trong công việc, tự trau dồi những kỹ năng cần thiết như thành thạo sử dụng các thiết bị văn phòng như máy tính, máy in, phần mềm (Excel, Word, Powerpoint), máy photo... Thầy trang bị cho mình khả năng giao tiếp và ứng xử tốt với nhân viên cùng phòng, truyền đạt thông tin đến giáo viên, phụ huynh, học sinh, báo cáo công việc lên Ban giám hiệu,... trôi chảy, mạch lạc đạt hiệu quả. Bên cạnh đó, thầy là người biết lắng nghe tích cực, tiếp thu tốt ý kiến từ đồng nghiệp, góp ý từ cấp trên. Với thầy, việc lắng nghe chính là cơ hội để bạn nhìn nhận, đánh giá, chọn lọc ý kiến và nâng cao thêm chuyên môn cho bản thân. Thầy cũng rất chủ động, nhanh nhẹn nắm bắt thông tin, tiếp nhận, giải đáp, xử lý vấn đề phát sinh ở văn phòng; cẩn thận, tỉ mỉ lưu trữ chứng từ, in ấn, chuyển giao tài liệu lên các cấp. Chưa từng sơ suất làm mất tài liệu, mất mát chứng từ, rò rỉ thông tin,...

Có thể nói, về chuyên môn, thầy đã nhanh chóng tạo được uy tín và sự tin cậy đối với Ban giám hiệu nhà trường và đặc biệt là dành được tình cảm yêu mến của tập thể giáo viên trong trường. Luôn hết mình, chần chu, hoà nhã, nhiệt tình giúp và đỡ đồng nghiệp là cảm nhận của tôi về con người thầy. Chẳng mấy khi tôi thấy thầy than phiền, lúc nào cũng vui vẻ, và đầy năng lượng. Thầy chia sẻ rằng đặc thù của công tác Văn thư liên quan đến quản lý công văn, tài liệu và soạn thảo văn bản, do đó đòi hỏi nhân viên văn thư nắm chắc và hiểu rõ về các văn bản liên quan đến công tác Văn thư lưu trữ, quy trình soạn thảo văn bản phải có tính cẩn thận, tỉ mỉ, chính xác, rõ ràng và phương pháp làm việc khoa học. Đặc biệt là công tác quản lý và sử dụng con dấu của nhà trường đúng theo quy định của pháp luật. Bởi sự chăm chỉ, nỗ lực, không ngừng học hỏi, thầy đã có những trái thơm góp vào thành tích chung của nhà trường: Đạt giải Ba thi Kỹ năng CNTT tại ngày hội CNTT lần thứ V Ngành GD&ĐT quận Long Biên, năm học 2020-2021 (theo Quyết định số 17/QĐ-PGD&ĐT ngày 13 tháng 3 năm 2021 của Phòng GD&ĐT quận Long Biên)



Không chỉ giỏi về chuyên môn, với cương vị là thành viên trong Ban chấp hành chi đoàn, thầy luôn gương mẫu, rất năng nổ trong các phong trào chung của nhà trường và các cấp phát động, từ hoạt động chữ thập đỏ đến các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao.

Để làm tốt công tác giúp đỡ những học sinh có hoàn cảnh khó khăn, thầy luôn trăn trở cùng với Chi đoàn suy nghĩ nhiều phương pháp tuyên truyền, vận động kết nối giữa các giáo viên chủ nhiệm, các thầy cô giáo trong trường với các học sinh hộ nghèo, cận nghèo hay có hoàn cảnh khó khăn; tuyên truyền thực hiện cuộc vận động “mỗi thầy cô giáo gắn với một địa chỉ nhân đạo”... Hàng chục địa chỉ nhân đạo chính là các thầy cô giáo ngay trong nhà trường được kết nối, hàng chục học sinh được hỗ trợ tiếp sức đến trường mỗi năm. Với tâm niệm “Mỗi giọt máu cho đi-Một cuộc đời ở lại”, thầy đã nhiều lần cho đi những giọt máu hồng của mình khi các cấp phát động phong trào hiến máu nhân đạo, góp phần cứu sống người bệnh nhất là những người bệnh có hoàn cảnh khó khăn. Không chỉ tình nguyện hiến máu, thầy còn là một “tuyên truyền viên” tích cực tuyên truyền, vận động các thành viên trong chi đoàn nhà trường tham gia hiến máu tình nguyện. Với một tấm lòng ngan ngát hương của

tình yêu thương, thầy đã xứng đáng Nhận Bằng khen đạt thành tích xuất sắc trong công tác Hội và Phong trào Chữ thập đỏ năm 2021 của Ban chấp hành Trung Ương Hội Chữ Thập đỏ Việt Nam (Theo Quyết định số 78/QĐ-TWHCTĐ ngày 03 tháng 3 năm 2022).



Trong năm 2023, thầy Thắng vẫn luôn tích cực tham gia đóng góp, ủng hộ các phong trào thiện nguyện theo chủ trương của nhà trường và các cơ quan ban ngành phát động gồm:

- Ủng hộ “Quỹ vì người nghèo” 2023 do Liên đoàn lao động quận Long Biên phát động
- Ủng hộ cô giáo có hoàn cảnh khó khăn (do Phòng GD&ĐT quận Long Biên phát động.
- Chương trình Tết nhân ái 2024 của Hội Chữ thập đỏ quận Long Biên
- Ủng hộ thiện nguyện đồng bào Cao Bằng 2024 của Đoàn phường Thượng Thanh
- Tham gia hiến máu trong chương trình Hiến máu tình nguyện “Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại” năm 2023 do Hội chữ thập đỏ phường Thượng Thanh tổ chức.

Như lúc đầu thầy chia sẻ, ngay từ bé thầy đã có tình yêu với âm nhạc. Vì thế trong hầu hết các kì cuộc ở nhà trường đều không thể thiếu giọng ca khỏe khoắn, đầy sức trẻ của thầy. Trong dịp chào mừng kỉ niệm 20 năm ngày thành lập Quận Long Biên (06/11/2003- 06/11/2023), khi UBND quận Long Biên phối hợp cùng Liên đoàn Lao động quận đã tổ chức cuộc thi giọng hát hay cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và nhân dân có năng khiếu ca hát đang sinh sống, học tập, làm việc, sinh hoạt trên địa bàn Quận Long Biên, thầy đã đại diện cho nhà trường góp vào Hội thi không chỉ tiếng hát mà cả đam mê, tình yêu và niềm tự hào về mảnh đất Long biên yêu dấu. Trải qua vòng sơ khảo, thầy Quang Thắng đã được Ban tổ chức chọn vào top 35 thí sinh tiếp tục tham dự vòng Bán kết. Tại vòng Bán kết, với tình yêu quê hương Long Biên của mình, với giọng ca truyền cảm, đầy nội lực và sâu lắng, thầy giáo Đặng Quang Thắng gửi tới hội thi bài hát **“Ôi quê tôi”** của nhạc sĩ Lê Minh Sơn và tiếp tục được chọn vào vòng Chung kết. Đêm chung kết của cuộc thi diễn ra đúng Ngày kỷ niệm 20 năm thành lập quận Long Biên (06/11/2003 – 06/11/2023). Thầy Quang Thắng đã tiếp tục tỏa sáng với bài hát **“Chiếc khăn Piêu”** của nhạc sĩ Doãn Nho. Cùng với màn phụ họa rực rỡ, ấn tượng của các em học sinh và đồng nghiệp, giọng ca của thầy Quang Thắng đã được



Ban tổ chức trao giải Nhì chung cuộc. Thầy quả là một thanh âm trong trẻo trong bản hòa ca rộn ràng của trường THCS Thượng Thanh.

Bác Hồ đã từng nói rằng người tốt, việc tốt có ở mọi ngành, mọi nghề, ở khắp mọi nơi. Nó không phải chỉ là điều gì đó lớn lao, phi thường, nó có thể là những hành động, những việc làm dù nhỏ nhưng giống như những giọt nước nhỏ thấm vào lòng đất, chảy về một hướng thành suối, thành sông và hợp thành biển cả... có một ý nghĩa lớn lao. Thầy Quang Thắng với những gì đóng góp cho nhà trường, địa phương và xã hội quả thật đã là tấm gương sáng cần học tập và trân trọng!